

**ยึด'10สิงหา'ลงแอลไอไอ8
รัฐผัน ไอเอ็มเอฟดันศก.โต4%**

รัฐบาลปรับยึดมาตรการ'10 สิงหา' ลงแอลไอไอ ฉบับ 8 อ้างไอเอ็ม
เอฟหนุนมาตลอด ผันหวานเศรษฐกิจขยายตัว 3-4% เผยจะเน้น
มาตรการการเงิน มุ่งแก้ปัญหาสถาบันการเงิน (อ่านหน้า 20)

สำนักหอสมุด

แอลไอไอ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเจรจาในเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (แอลไอไอ) ฉบับที่ 8 ว่า จะได้ออกสู่ภายนอกในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ โดยที่ผ่านมาไอเอ็มเอฟได้เก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการเงินและวารคลัง รวมทั้งภาพรวมเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจ เพื่อทบทวนและปรับตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ โดยใช้ตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

สำหรับกรอบในการหารือครั้งนี้จะมีรายละเอียดน้อยกว่าหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับก่อนๆ ซึ่งนอกจากการทบทวนเพื่อปรับตัวเลขเศรษฐกิจใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ทั้งไทยและไอเอ็มเอฟเห็นตรงกันว่า น่าจะขยายตัวได้ 3-4% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 1% ส่วนเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับ 1-2% และการส่งออกน่าจะได้ตามเป้าที่วางไว้ 4% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการวันที่ 10 สิงหาคมที่รัฐบาลเพิ่งประกาศใช้

แหล่งข่าวเผยว่า นอกจากนี้ ในแอลไอไอฉบับที่ 8 จะมีการบรรจุมาตรการ 10 สิงหาคมไว้ด้วย เพราะก่อนออกมาตรการได้หารือกับไอเอ็มเอฟมา โดยตลอดและได้รับการสนับสนุนด้วยดี ส่วนมาตรการด้านการคลังคงไม่มีความจำเป็นต่อมีมาตรการใดๆ อีก แต่ครั้งนี้จะเน้นที่มาตรการการเงินมากกว่า เพราะหลังจากแก้ปัญหาด้านการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการลงทุนแล้ว ขณะนี้ยังเหลือเพียงปัญหาของสถาบันการเงินเท่านั้น

นอกจากปัญหาด้านเงินทุนไม่เพียงพอ ปัญหานี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่ทางการกำลังเร่งรัดแก้ไขปัญหาคือ ค่าไปคงต้องพิจารณาหาวิธีการที่จะช่วยให้สถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อในระบบมากขึ้น เพื่อให้กลไกสามารถทำงานได้ตามปกติ เพราะในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาการให้สินเชื่อของระบบธนาคารยังขยายตัวคิดลบถึง 12.49% จากที่ ธปท. ตั้งเป้าการขยายตัวของสินเชื่อทั้งปีไว้ 4-8% หากมองในขณะนี้มีความเป็นไปได้น้อยมาก ธปท. จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และจะกำหนดไว้ในแอลไอไอ 8 ด้วย

สำหรับรายละเอียดอื่นที่จะหารือกันในครั้งนี้ด้วยคงจะเกี่ยวกับความจำเป็นในการเบิกเงินกู้จากโครงการ หลังจากที่ไทยเบิกจ่ายไปแล้ว 8 งวด จากจำนวน 12 งวด หรือเบิกจ่ายแล้ว 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากที่ขอกู้ 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะหลายฝ่ายเชื่อว่าขณะนี้ไทยมีเงินทุนสำรองทางการเพียงพออยู่แล้ว คือประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือจึงไม่มีความจำเป็นอีก

แหล่งข่าวกล่าวว่า หลังจากหารือและจัดทำแอลไอไอ 8 เสร็จแล้ว คงสามารถนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายใน 2 สัปดาห์ และจะมีการทบทวนโดยไอเอ็มเอฟอีกครั้งใน 3 เดือนข้างหน้า ก่อนจะมีการจัดทำแอลไอไอ ฉบับที่ 9 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายในอีก 6 เดือนข้างหน้า แต่การทบทวนความคืบหน้าด้านต่างๆ ยังคงมีต่อไปจนถึงสิ้นปี 2543